

Tin tức mẫu giáo
Tuần 8-12 tháng 5

Chúc mừng Ngày của Mẹ đến tất cả các bà mẹ! Bạn đang làm một công việc tuyệt vời để nuôi dạy con cái của bạn!

Tiết toán tuần này chúng ta đã học về so sánh trọng lượng của các vật. Chúng tôi đã học được rằng các đối tượng mà cân nhiều hơn thì nặng hơn và những vật có trọng lượng ít hơn thì nhẹ hơn. Chúng tôi cũng đã thực hiện chẩn đoán toán học I-Ready để tìm hiểu mức độ tiến bộ của con bạn trong môn toán năm nay. Tất cả các con của bạn đều tiến bộ!

Trong văn học, lần đầu tiên chúng ta đọc một vở kịch. vở kịch này là khoảng hainhững đứa trẻ chúng rất buồn khi thấy trời mưa, nhưng khi mẹ chúng giải thích rằng mưa tốt cho tất cả chúng tôi, chúng quyết định rằng chúng thích mưa. Chúng tôi tập trung vào chữ Y và học được rằng nó có thể vừa là phụ âm vừa là nguyên âm trong từ. Tuần tới chúng ta sẽ tập trung vào chữ Q. Những từ có tần suất xuất hiện cao của chúng ta là *hơn, một lần nữa, Và biết*.

Trong tôn giáo, chúng ta đang học về cầu nguyện. Tôi nhắc các em rằng cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, và chúng ta có thể nói chuyện với Chúa mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cũng học về kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người. Đức tính của chúng ta trong tháng là nhiệt tình.

Trong khoa học, chúng ta đang tìm hiểu về tác động của ánh sáng mặt trời đối với trái đất. Chúng tôi đã làm một thí nghiệm trong đó chúng tôi đặt nhiệt kế trên đất, cát, đĩa giấy trắng, đĩa giấy đen và đĩa nước. Chúng tôi dự đoán cái nào sẽ nóng nhất trong giờ giải lao. Hầu hết trẻ em đều nghĩ đó là cát, nhưng hóa ra đó chỉ là giấy đen và bụi bẩn. Đó là một bài học tốt để không đi chân trần trên đất (hoặc cát) vào những ngày nắng nóng và mặc quần áo nhẹ hơn.

Vui lòng làm việc với con bạn để tìm hiểu ngày sinh của chúng và tên của bạn (cha mẹ). Đây là những tiêu chuẩn mẫu giáo, mà tôi sẽ thử nghiệm chúng.

Những đứa trẻ đã hát rất hay tại buổi hòa nhạc của chúng vào tối thứ Sáu. Tôi cũng thích xem họ thực hiện tất cả các chuyển động. Bà Kirkland tạo niềm vui bằng âm nhạc cho chúng.

Chúng tôi sẽ tổ chức Tiệc Cuối Năm vào Thứ Năm, ngày 25 tháng 5, lúc 10:15 sáng. Bạn có thể đến xem trình chiếu các bức ảnh trong năm, thưởng thức đồ ăn nhẹ và lễ trao giải ngắn.

Lời cầu nguyện của tôi cho bạn tuần này dựa trên lời của Chúa Giê-xu trong Giăng 14:27. "Tôi để lại bình an cho bạn; sự bình yên của tôi tôi cho bạn. Tôi

không cho bạn như thế giới cho. Không cho phép của bạn trái tim được chắc rồi và
đừng sợ.”

Bà Nancy Hansen